

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการระดับชำนาญการ

นายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ลงนามในคำสั่งฯ ที่ ๕๓๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ จำนวน ๑๑ ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่ได้รับการแต่งตั้ง	หมายเหตุ
๑	นางวงศ์เทพ ทาวงษ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเลย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเลย	
๒	นางวันเพ็ญ ชินวงศ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา	
๓	นางสาวอรุณพร มณีฉาย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการ บริหารงานท้องถิ่น	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการ บริหารงานท้องถิ่น	ปฏิบัติหน้าที่ สำนักส่งเสริม การพัฒนา เศรษฐกิจสังคม และการมี ส่วนร่วม
๔	นางฐิติรัชต์ เฉยสวัสดิ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์	
๕	นางจีรทัศน์ ไม้สูงค์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์	
๖	นางรัชฎาพร มงคลสวัสดิ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี	
๗	นางบัวชมพู อรทัย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี	
๘	นางมนัสชัย โคตรพันธ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม	

/ส.นางมานะนันท์

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่ได้รับการแต่งตั้ง	หมายเหตุ
๙	นางมานะนันท์ นนทะโคตร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเลย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเลย	
๑๐	นางสง่า ลากเย็น	นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด	นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด	
๑๑	นายธีรพันธุ์ รีนกลิ่นจันทร์	นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ สำนักงานเลขานุการกรม	นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ สำนักงานเลขานุการกรม	ปฏิบัติหน้าที่ สถาบันพัฒนา บุคลากรท้องถิ่น

